
รายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ  
สมัยสามัญ สมัยท่ี ๓ ครั้งที่ ๒ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖7 

เมื่อวันอังคารที ่20 สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖7 เวลา ๐๙.๐๐ น 
ณ  ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

    ผู้มาประชุม 

ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 
๑. นายประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์ ประธานสภาฯ ประสิทธิ์    บุญสุวรรณ์ 
๒. นายสุโชค   กาญจนา รองประธานสภาฯ สุโชค   กาญจนา 
๓. นายอภิเชษฐ์    ไชยเดช สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ อภิเชษฐ์    ไชยเดช 
๔. นายคล่อง    ดำชู สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ คล่อง    ดำชู 
๕. นายจรรยา   หยูคล้าย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ จรรยา   หยูคล้าย 
๖. นายณฐภัทร   กลับศรี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๑ ณฐภัทร   กลับศรี 
๗. นายสานนท์    ณ นคร สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สานนท์    ณ นคร 
๘. นางชมัยพร    พิทักษ์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ชมัยพร    พิทักษ์ 
๙. นายสุทิน    ประทุมเมศร์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ สุทิน    ประทุมเมศร์ 

๑๐. นายอุดร   บุรีภักดี สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ อุดร   บุรีภักดี 
๑๑. ร.ต.ท.พีระ   เรืองช่วย สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ พีระ   เรืองช่วย 
12. นายปราโมทย์    ชูทิพย์ สมาชิกสภาเทศบาล เขต ๒ ปราโมทย์    ชูทิพย์ 

ผู้เข้าร่วมประชุม 
ลำดับที่ ชื่อ – สกุล ตำแหน่ง ลายมือชื่อ 

๑. นายประจวบ   สรรพสมบูรณ์ เลขานุการ/ปลัดเทศบาล ประจวบ   สรรพสมบูรณ์ 
๒. นายนิตย์   แก้วขุนราม นายกเทศมนตรี นิตย์   แก้วขุนราม 
3. นายน้อย   ชิตศักดิ์สกุล รองนายกเทศมนตรี น้อย   ชิตศักดิ์สกุล 
4. นายจารุพัฒน์   คงหอม รองนายกเทศมนตรี จารุพัฒน์   คงหอม 
5. นายพิศณุ   ทองสง ที่ปรึกษานายกฯ พิศณุ   ทองสง 
6.. นายธนวัฒน์    จันทวี นายช่างโยธา ธนวัฒน์    จันทวี 
7. นายศุภสิทธิ์  ศริสภาภรณ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ศุภสิทธิ์  ศริสภาภรณ ์
8. นายปรัญญา  ทองนุ่น นิติกรชำนาญการ ปรัญญา  ทองนุ่น 
9. นายปรีชา   พรหมพทักษ์ ประธานกองทุนสวัสดิการชุมชนฯ ปรีชา   พรหมพทักษ์ 

 
เมื่อถึงเวลานัดประชุม ๐๙.๐๐ น. สมาชิกสภาเทศบาลมาลง 
ชื่อจำนวน ๑2 คน เลขานุการสภาฯ จึงให้สัญญาณเรียก 
สมาชิกสภาฯ เข้าห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

เลขานุการสภาฯ บัดนี้ สมาชิกสภาฯครบองค์ประชุมแล้วขอเรียนเชิญประธานสภาฯ 
ได้จุดธูปเทียนบูชาพระรัตนตรัย และดำเนินการประชุมสภา
เทศบาลตามระเบียบวาระต่อไป 



-๒- 

 

ประธานสภาฯ เรียนสมาชิกสภาเทศบาลทุกท่าน ขอเปิดการประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ ๒ประจำปี พ.ศ. 
๒๕๖7 

ระเบียบวาระท่ี ๑                    เรื่องท่ีประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 
-ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๒                   เรื่องรับรองรายงานการประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ  
                -ไม่มี- 

ระเบียบวาระท่ี ๓   เรื่องการพิจารณาร่างเทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปี
งบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 วาระที่ ๒, และวาระที่ ๓ 

ประธานสภาฯ ขอเชิญเลขานุการสภาฯ ชี้แจงระเบียบ 
เลขานุการสภาฯ ตามระเบียบกระทรวงมหาดไทยว่าด้วยข้อบังคับการประชุมสภา

ท้องถิ่น พ.ศ.๒๕๔๗ ข้อ ๕๑ วรรคหนึ่ง ในการพิจารณาร่างข้อบัญญัติ
วาระที ่สอง ให้ปรึกษาตามลำดับข้อเฉพาะที่มีการแปรญัตติหรือ             
ที่คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เว้นแต่ที่ประชุมสภาจะได้ลงมติเป็น
อย่างอื่น ข้อ ๕๒ การพิจารณาร่างข้อบัญญัติในวาระที่สาม ไม่มีการ
อภิปราย เว้นแต่ที่ประชุมสภาท้องถิ่นจะได้ลงมติให้มีการอภิปราย  
ถ้ามีเหตุอันสมควร วรรคสองในการพิจารณาวาระนี้ ให้ที่ประชมุสภา
ท้องถิ่นลงมติว่าจะให้ตราเป็นข้อบัญญัติหรือไม่ 

ประธานสภาฯ ตามที่สภาเทศบาลตำบลท่าประจะได้มีมติรับหลักการร่างเทศ
บัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8   
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖7  ในวาระที่ ๑ ไปแล้วนั้น วันนี้เป็น
การพิจารณาฯ ในวาระที ่ ๒ และวาระที ่ ๓ ขอเชิญประธาน
คณะกรรมการแปรญ ัตติ ฯ  รายงานผลการประช ุ มของ
คณะกรรมการแปรญัตติฯ   

นายคล่อง   ดำชู เร ียนท่านประธานสภาฯ ตามที ่สภาเทศบาลตำบลท่าประจะ         
ได้ประชุมสภาฯ สมัยสามัญ สมัยที ่๓ ครั้งที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7  
เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม ๒๕๖7 ได้มีมติรับหลักการแห่งร่างเทศบัญญัติ
งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8     และ
กำหนดระยะเวลาให้สมาชิกสภาเทศบาลเสนอคำแปรญัตติ ระหว่าง
วันที่ 9 - 11 สิงหาคม ๒๕๖7 ตั้งแต่เวลา ๐๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น. ณ  
ห้องประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะปรากฏว่าในช่วงเวลา
ดังกล่าว ไม่มีสมาชิกสภาเทศบาลท่านใด ยื่นคำขอแปรญัตติแต่
อย่างใด และในวันที ่ 13 สิงหาคม ๒๕66 เวลา ๑๐.๐๐ น.  
คณะกรรมการแปรญัตติร่างเทศบัญญัติฯ จึงได้พิจารณาตรวจร่าง
เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๘ 
เห็นว่าถูกต้องตามระเบียบ กฎหมาย จึงได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ 
ดังกล่าวมาตามร่างเดิมของนายกเทศมนตรีเพื่อสภาเทศบาลตำบล
ท่าประจะพิจารณาในวาระที่สอง และวาระที่สามต่อไป    



-๓- 

 

ประธานสภาฯ ในการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๒ นี้ ให้สภาเทศบาล
ปรึกษาเรียงตามลำดับข้อ เฉพาะข้อที ่มีการแปรญัตติ  หรือที่
คณะกรรมการแก้ไขเท่านั้น เมื่อไม่ปรากฏว่ามีสมาชิกสภาท่านใด
ขอแปรญัตติและคณะกรรมการแปรญัตติก็ไม่มีการแก้ไขผมจึงขอ
มติที่ประชุมว่าจะเห็นชอบยืนยันร่างเทศบัญญัติงบประมาณราย     
จ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖8 ตามร่างเดิมหรือไม่ด้วย
การยกมือ  

มติที่ประชุม             เห็นชอบ    ๑2  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
      งดออกเสียง  -   คน 
ประธานสภาฯ ต่อไปจะเป็นการพิจารณาร่างเทศบัญญัติฯ ในวาระที่ ๓ ซึ่งใน

วาระที่ ๓ นี้ จะไม่มีการอภิปราย จึงขอมติที่ประชุมสภาเทศบาล
ตำบลท่าประจะว่าจะเห็นชอบให้ตราเป็นเทศบัญญัติหรือไม่            
ด้วยการยกมือครับ 

มติที่ประชุม             เห็นชอบ    ๑2  เสียง 
      ไม่เห็นชอบ   -   เสียง 
      งดออกเสียง  -   คน 
ประธานสภาฯ                                            เป็นอันว่าสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ มีมติเห็นชอบให้ตรา  

เทศบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖8 
และจะได้เสนอร่างเทศบัญญัติฯ ต่อนายอำเภอเพ่ือพิจารณาต่อไป  

ระเบียบวาระท่ี 4                                      ญัตติอื่น ๆ (ถ้ามี)  
ประธานสภาฯ            มีสมาชิกสภาฯ หรือฝ่ายบริหารท่านใดจะเสนอเรื ่องใดต่อที่

ประชุมสภาหรือไม ่
นายศุภสิทธิ์   ศิริสภาภรณ์ เรียนท่านประธานสภาและสมาชิกสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 

คณะผู้บริหารทุกท่าน เนื่องจากจังหวัดนครศรีธรรมราชได้แจ้งให้
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ ่นรวบรวมข้อมูลการประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ำการบริหารจัดการบริการสาธารณะขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น ประจำปี พ.ศ.2567 เมื่อดำเนินการเสร็จ
แล้วให้นำผลการประเมินจากระบบเสนอผู้บริหารและรายงานที่
ประชุมสภาทราบ ในส่วนงานวิเคราะห์ได้ดำเนินการรายงานผล
การรวบรวมข้อมูลตัวชี้วัดและบันทึกข้อมูลในระบบประเมินผล
มาตรฐานขั้นต่ำการจัดบริการสาธารณะขององค์กรปกครองส่วน
ท้องถิ ่น ประจำปี พ.ศ.2567 ของเทศบาลตำบลท่าประจะ     
เสร ็จเร ียบร ้อยแล้ว จ ึงขอนำเร ียนให้ที่ ประช ุมสภาทราบ             
มีรายละเอียดตามเอกสารที่ได้แจกให้ทุกท่านแล้ว  

นายปรีชา   พรหมพิทักษ์ เรียนท่านประธานสภา ตามที ่มีท่านสมาชิกสภาได้สอบถาม
เกี่ยวกับการดำเนินงานของกองทุนสวัสดิการชุมชนเทศบาลตำบล
ท่าประจะผมในฐานะประธานกองทุนขอนำเรียนว่าขณะนี้กองทุน
มีเงินที่ยังไม่หักค่าใช้จ่ายอยู่ประมาณ 5 ล้านกว่าบาท 



-๔- 

 

นายคล่อง   ดำชู เรียนประธานสภา ผมอยากสอบถามว่าในเมื ่อกองทุนมีเงิน
เหลืออยู่มากแล้วอยากทราบว่าจะสามารถเพิ่มสวัสดิการให้กับ
สมาชิกกองทุนได้หรือไม่ 

นายปรีชา   พรหมพิทักษ์ ตามที่ท่านสมาชิกสภาได้สอบถามมาตามความคิดของผมก็เห็น
ด้วย แต่ที ่สำคัญมันอยู ่ที ่ระเบียบถ้าจะเพิ ่มอะไรต้องไปแก้ที่
ระเบียบซึ่งจะมีการประชุมสามัญประจำปีของสมาชิกกองทุน
อยากให้ท่านสมาชิกทุกท่านช่วยกันคิดว่าเราจะแก้กันอย่างไร     
ผมเห็นด้วยอย่างยิ่งครับแต่ที่สำคัญต้องให้กองทุนเราอยู่ได้ด้วย 
ดังนั้นจึงของความกรุณาสมาชิกในวันประชุมสามัญขอให้ทุกท่าน
เข้าร่วมประชุมด้วยครับ 

ประธานสภาฯ  มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื ่องใดอีกหรือไม่  ถ้าไม่มีขอปิดการ
ประชุมสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ สมัยสามัญ สมัยที่ ๓ ครั้งที่ 
๒ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖7 

ปิดประชุม           เวลา ๑๐.30 น. 
 
 
 
                                                    ลงชื่อ   ประจวบ สรรพสมบูรณ์    ผู้บันทึกรายงานการประชุม  
                                                          (นายประจวบ สรรพสมบูรณ์)                                      
                                                       เลขานุการสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ        
        

                                                    ลงชื่อ  ประสิทธิ์  บุญสุวรรณ์   ผู้ตรวจรายงานการการประชุม 
  (ประสิทธิ์   บุญสุวรรณ์) 

                                                     ประธานสภาเทศบาลตำบลท่าประจะ 


